

Thuật ngữ này có nghĩa là gì?

Ngày Chứng nhận bầu cử

Ngày mà kết quả bầu cử được các viên chức tiểu bang hoặc quận chính thức xác nhận.

Kiểm tra Tính logic và độ Chính xác

Việc kiểm tra được hoàn thành trước mỗi cuộc bầu cử để đảm bảo tính chính xác của thiết bị bỏ phiếu.

Chức vụ Phi đảng phái

Chức vụ được bầu trong đó các ứng cử viên không nêu rõ đảng phái chính trị ưu tiên và các ứng cử viên cho chức vụ đó không chính thức liên kết với một nhóm chính trị. Chức vụ này được ghi trên lá phiếu là “Phi đảng phái.”

Chức vụ Tranh cử theo Đảng

Chức vụ được bầu trong đó các ứng cử viên có thể tuyên bố đảng phái chính trị ưu tiên của mình. Ứng cử viên cũng có thể chọn “Không Chọn Đảng”. Sự ưu tiên của ứng cử viên sẽ được in trên lá phiếu.

Dấu bưu điện

Dấu bưu điện cho biết địa điểm và ngày mà Cơ quan Dịch vụ Bưu chính chấp nhận lưu chuyển lá phiếu. Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện chậm nhất vào Ngày Bầu cử thì mới được chấp nhận. Việc bỏ lá phiếu của quý vị vào một hòm thư vào Ngày Bầu cử không đảm bảo rằng lá phiếu sẽ được đóng dấu bưu điện trong cùng ngày đó.

Kiểm toán Sau bầu cử

Việc kiểm tra được hoàn thành trước khi chứng nhận kết quả bầu cử để đảm bảo tính bảo mật và chính xác của hệ thống kiểm phiếu. Các quận thực hiện kiểm toán sau bầu cử trong mỗi cuộc bầu cử.

Loại Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ mà ứng cử viên sẽ phục vụ với chức vụ đó. Nhiệm kỳ được chia thành nhiệm kỳ thường, nhiệm kỳ còn lại, nhiệm kỳ ngắn và trọn nhiệm kỳ.

Cơ sở dữ liệu Đăng ký Cử tri

Danh sách cử tri đã đăng ký chính thức được lưu giữ ở mọi tiểu bang để tiến hành các cuộc bầu cử an toàn và bảo mật. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi tại Washington có tên là VoteWA.

Trung tâm Bầu cử

Cơ sở do quận điều hành, nơi quý vị có thể được nhân viên bầu cử đã qua đào tạo hỗ trợ bỏ phiếu. Một số dịch vụ bao gồm đăng ký hoặc cập nhật thông tin cử tri, yêu cầu và gửi lại lá phiếu hoặc tìm thiết bị bỏ phiếu dành cho người khuyết tật.

Hệ thống Bỏ phiếu

Thiết bị kiểm đếm phiếu bầu phải được cơ quan kiểm định độc lập kiểm tra và được tiểu bang Washington chứng nhận trước khi sử dụng.